



## ประกาศคณะกรรมการองค์การตลาด

### เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การตลาด ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การตลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติ ตาม เกณฑ์ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจขององค์การตลาด โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/กฎหมาย และให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. ให้องค์การตลาดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่สอดคล้องและ บูรณาการกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดย เชื่อมโยงกับ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก แผนงานและโครงการที่สำคัญ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์กร

๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรจนทำให้เกิดค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างรวดเร็วและสามารถหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ องค์กรยอมรับได้

๓. ให้องค์การตลาดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นระบบ และได้มาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติที่ดี อาทิ COSO ERM – ESG Related ๒๐๑๘ และหลักเกณฑ์การ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. ให้องค์การตลาดมีระบบในการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถทบทวนปรับเปลี่ยน แผนงานได้ทันต่อเหตุการณ์ และรายงานผลให้กับผู้บริหารระดับสูงและ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การตลาด โดยการประยุกต์ใช้ตามกรอบ COSO ERM – ESG Related ๒๐๑๘ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาดทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การตลาด

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมคิด จันทมฤก)

ประธานกรรมการองค์การตลาด